

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 95/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc về việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài biên chế được hưởng hỗ trợ tiền lương từ ngân sách tỉnh

Ngày 16 tháng 10 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo đề xuất việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài biên chế được hưởng hỗ trợ tiền lương từ ngân sách tỉnh. Dự hội nghị có: Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo; ý kiến tham gia của các đại biểu, thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

1. Đồng ý trong năm 2013 hợp đồng bổ sung 940 giáo viên mầm non ngoài biên chế được hưởng hỗ trợ tiền lương từ ngân sách tỉnh (thực hiện từ ngày 01/01/2013). Mức hỗ trợ tiền lương từ ngân sách tỉnh cho giáo viên hợp đồng nói trên thực hiện theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của HĐND.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xét tuyển các đối tượng giáo viên mầm non hợp đồng theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí quy định, phải đảm bảo có chất lượng. Số lượng giáo viên mầm non hợp đồng cụ thể của từng huyện phải trên cơ sở số lượng đề xuất của huyện, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các năm tiếp theo dừng việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài biên chế được hưởng hỗ trợ tiền lương từ ngân sách tỉnh. Nếu giáo viên còn thiếu, sẽ do các trường xem xét, ký hợp đồng, UBND các huyện có trách nhiệm xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí để chi trả lương cho các đối tượng hợp đồng này.

3. Đối với các đối tượng nhân viên y tế, kế toán, văn thư trường học của các trường mầm non: Trước mắt giao cho các trường chủ động bố trí cán bộ, giáo viên của trường làm kiêm nhiệm để đảm bảo các hoạt động của trường được diễn ra bình thường.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Giáo dục & Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bổ sung biên chế số nhân viên trường học cho các trường mầm non, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2013.

Thông báo để các sở, ngành, các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

(Đã Ký)

Thiều Vinh